



## HOMEBUILDERS®

Intensive Family Preservation Services  
(Dịch Vụ Duy Trì Gia Đình Chuyên Sâu) (IFPS)



### Giới Thiệu về Dịch Vụ

Intensive Family Preservation Services (Dịch Vụ Duy Trì Gia Đình Chuyên Sâu) (IFPS) là một chương trình tư vấn và hỗ trợ tại nhà tập trung vào gia đình, định hướng hành vi. HOMEBUILDERS® là một mô hình có chứng thực được thiết kế cho các gia đình có nhu cầu sử dụng IFPS để ngăn việc bố trí chỗ ở xa nhà, ổn định chỗ ở tại nhà họ hàng hoặc đoàn tụ gia đình sau khi trở về từ nơi nhận nuôi dưỡng. Mô hình này tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, can thiệp khủng hoảng, kết nối với các nguồn lực cộng đồng và dạy cho người chăm sóc kỹ năng giải quyết vấn đề/kỹ năng sống. Các dịch vụ thường kéo dài bốn tuần, với trung bình 38 giờ dành cho nhân viên tư vấn trong khoảng thời gian đó.

*Các dịch vụ được cung cấp trong môi trường tự nhiên (gia đình, cộng đồng) nơi các vấn đề đang xảy ra và cuối cùng là nơi chúng cần được giải quyết.*



### Dịch vụ này mang lại lợi ích cho ai?

HOMEBUILDERS® dành cho gia đình ruột thịt, nhận nuôi và họ hàng có trẻ em từ sơ sinh đến 18 tuổi.

### Điểm Nổi Bật của Dịch Vụ

- Sẵn sàng 24/7 và tính linh hoạt của các chuyến thăm tại nhà theo lịch trình
- Các nhà trị liệu và gia đình gặp nhau từ ba đến năm lần một tuần, vào những thời điểm mà các dịch vụ là cần thiết nhất và hiệu quả nhất.
- Đánh giá toàn diện và tương tác giúp gia đình xác định nhu cầu, điểm mạnh và mục tiêu của họ.
- Các kỹ năng đã học có thể được các gia đình sử dụng trong thời gian dài sau khi dịch vụ hoàn tất.
- Gia đình tham gia vào tất cả các khía cạnh của việc lập kế hoạch can thiệp và dịch vụ hợp tác.
- Các dịch vụ kết nối gia đình với sự hỗ trợ cả chính thức và tự nhiên trong cộng đồng.



### HỖ TRỢ:

**Có thể lên đến 500 đô la để hỗ trợ trẻ em và gia đình bằng những hàng hóa cụ thể khi những hàng hóa đó hỗ trợ cho sự an toàn của trẻ em, giảm nguy cơ bị lạm dụng hoặc bỏ rơi, ổn định chỗ ở hoặc tạo điều kiện đoàn tụ an toàn.**

*DCYF không phân biệt đối xử đồng thời cung cấp quyền truy cập bình đẳng vào các chương trình và dịch vụ của mình cho tất cả mọi người bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, tin ngưỡng, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới, cựu chiến binh hoặc tình trạng quân sự, tình trạng là một bà mẹ đang cho con bú và có bất kỳ khuyết tật nào về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hay việc sử dụng chó dẫn đường hoặc động vật phục vụ. Nếu quý vị muốn nhận bản sao miễn phí của tài liệu này ở định dạng hoặc ngôn ngữ thay thế, vui lòng liên hệ với ban DCYF Constituent Relations (Quan Hệ Ủy Thác của DCYF) qua số 1-800-723-4831 hoặc gửi email tới [communications@dcyf.wa.gov](mailto:communications@dcyf.wa.gov).*

DCYF PUBLICATION PPS\_0060 VI (06-2024) Vietnamese



Washington State Department of  
**CHILDREN, YOUTH & FAMILIES**